

โอเพ่นเฮาส์พระวิหาร

สเวตันรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เข้าไปในพระวิหาร!

โดย แคโรไลนา มาริน
(เรียบเรียงตามเรื่องจริง)

เรื่องนี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา

สเวตันรู้สึกตื่นเต้น เพราะครอบครัวของเธอกำลังจะย้ายจากอาร์เจนตินาไปยังสหรัฐอเมริกา และในที่สุดก็ถึงเวลาขึ้นเครื่องบินลำใหญ่แล้ว!

สเวตันมองไปนอกหน้าต่างขณะที่เครื่องบินกำลังบินขึ้นฟ้า เขาสงสัยว่าบ้านใหม่จะเป็นอย่างไร ทุกอย่างคงจะต่างไปจากเดิมแน่ๆ เราจะมีบ้านใหม่ ห้องนอนใหม่ เพื่อนบ้านใหม่ รวมถึงเพื่อนใหม่ด้วย! สเวตันรู้สึกตื่นเต้น

เขายังรู้ด้วยว่าบ้านใหม่ของเขาอยู่ใกล้กับพระวิหารที่เพิ่งสร้างเสร็จ ตอนที่อยู่อาร์เจนตินา พระวิหารอยู่ไกลจากบ้านมาก เขาเคยเห็นแต่ในรูป

สเวตันหันไปหา Mami (คุณแม่) “คุณแม่คิดว่าเราจะมองเห็นพระวิหารจากท้องฟ้าได้ไหมครับ?”

คุณแม่ยิ้ม “ไม่รู้สึกจะ แต่เราจะได้เห็นพระวิหารกันเร็วๆ นี้แน่”

สเวตันยิ้มกลับ คุณแม่กับ Papi (คุณพ่อ) บอกว่าพระวิหารยังไม่เปิดให้คนภายนอกเข้า แต่อีกไม่นานคงจะมีโอเพ่นเฮาส์ นั่นหมายความว่าผู้คนสามารถเข้าไปดูข้างในพระวิหารก่อนจะได้รับการอุทิศ และครอบครัวของสเวตันกำลังจะไปโอเพ่นเฮาส์ด้วย! เขาแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นพระวิหารในชีวิตจริง

ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา สเวตันและครอบครัวก็มาถึงบ้านหลังใหม่ ที่นี้มีอะไรให้ทำหลายอย่างเลย สเวตันช่วยแกะกล่องใส่ของและจัดบ้านให้สวยงาม

วันก่อนโอเพ่นเฮาส์ พวกเขา นั่งคุยกันในห้องนั่งเล่น

“พระวิหารเป็นพระนิเวศน์ของพระเจ้า” คุณแม่พูด “เมื่อเราเข้าไปข้างในเราต้องให้ความเคารวะ ลูกรู้ไหมว่าความเคารวะหมายถึงอะไร?”

“คือการพูดเสียงเบาๆ เพื่อที่เราจะได้ยินพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดีขึ้นหรือเปล่าครับ?” สเวตันถาม

“ใช่จ๊ะ” คุณแม่ตอบ “เราเรียนรู้อะไรได้มากมายเมื่อเราอยู่ในพระวิหาร”



สเวตันพยักหน้า เขาต้องการแสดงความเคารวะ เพื่อที่จะได้รู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระวิหาร

เช้าวันรุ่งขึ้น สเวตันตื่นแต่เช้า เขาแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมือนไปโบสถ์วันอาทิตย์ ไม่นานนักก็ได้เวลาออกเดินทาง

ครอบครัวของสเวตันไปพระวิหาร ผู้คนช่วยกันเอาถุงพลาสติกสวมรองเท้า

“ทำไมพวกเขาถึงเอาถุงใบเล็กๆ พวกนี้สวมไว้ที่เท้าของผมล่ะครับคุณแม่?” สเวตันถาม

“เพราะทุกอย่างในพระวิหารยังใหม่และ



HOLINESS TO THE LORD
THE HOUSE OF THE LORD



สะอาด เราต้องการดูแลพระวิหารแห่งนี้ยังไงล่ะจ๊ะ”

ผู้หญิงคนหนึ่งต้อนรับพวกเขา เธออ่านข้อความบนประตูพระวิหารว่า “ศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้า—พระนิเวศน์ของพระเจ้า”

สเวตันจับมือคุณแม่ พวกเขาเดินเข้าไปข้างในทุกอย่างสวยงามมาก! บางที่ที่นี่อาจเป็นสวรรค์ก็ได้

“ดูสิครับ!” สเวตันกระซิบ เขาชี้ไปที่ภาพวาด “นั่นพระเยซู!”

เมื่อพวกเขาเดินดูเสร็จแล้ว สเวตันมีความสุขมาก เขารู้สึกขอบคุณที่สามารถเข้าไปในพระวิหารได้ เขา

อยากเข้าไปข้างในอีกครั้งเมื่อเขาโตขึ้น ●

สเวตันเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปในพระวิหารอย่างไร?